



ประกาศจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี

ตามที่จังหวัดอุดรธานีได้มีประกาศลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนจัดการฐานข้อมูล สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี จำนวน ๑ อัตรา โดยการสอบวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) สอบวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ทราบดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในบัญชีนี้เป็นอันยกเลิกไป

๒. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามแนบท้ายประกาศนี้ ไม่ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามที่ได้รับการขึ้นบัญชี

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิไม่เข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ ตามที่ได้สอบผ่านการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภายในวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนด

๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘/๑๕ ถนนเลียงเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๔. ให้ผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกที่ได้รับการเรียกรายงานตัว หรือได้รับหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน จะต้องนำเอกสารหลักฐานตามแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป ไปทำสัญญาค้ำประกันตามแบบที่จังหวัดอุดรธานีกำหนด โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน อย่างละ ๑ ฉบับ มาในวันรายงานตัวด้วย

/หรือคุณวุฒิ...

๕. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ การรับสมัครที่กำหนด หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร (๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗) หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ คัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวินัย อนันตวรังกุล)

ธนากรักษ์พื้นที่อุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ)
แนบท้ายประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>สอบได้ลำดับที่</u>
๖๗๐๐๑	นายวรวิทย์ ไทรโยชน์	๑
๖๗๐๐๒	นายธนกร เจตบุตร	๒

Nay